

BÁO CÁO

Giải trình một số nội dung thẩm tra của các Ban HĐND huyện trình kỳ họp thứ mười chín HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trên cơ sở các Báo cáo thẩm tra ngày 27/02/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: số 14/BC-HĐND.KTXH; 15/BC-HĐND.KTXH; số 16/BC-HĐND.KTXH số 17/BC-HĐND.KTXH; UBND huyện báo cáo giải trình một số nội dung cụ thể như sau:

1. Kiến nghị tại Báo cáo số 14/BC-HĐND.KTXH: Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Dự án 4 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

“... Đối với danh mục Trường Mầm non Sơn Kỳ, Trường tiểu học Sơn Kỳ có nhiều điểm trường ở các địa điểm thực hiện khác nhau, nội dung khác nhau nhưng lại gộp chung thành 1 dự án. Đề nghị UBND huyện xem xét có khó khăn khi thực hiện hay không”

UBND huyện giải trình, làm rõ như sau:

- Việc bố trí vốn theo dự thảo Nghị quyết là tập trung, không dàn trải, nhỏ lẻ thuận lợi cho đơn vị đầu mỗi được giao vốn (*chủ đầu tư*), nên không gặp khó khăn khi thực hiện dự án. Đồng thời, tránh trường hợp chia nhỏ gói thầu (*vi phạm Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật*).

“ Số lượng công trình đề nghị bổ sung, điều chỉnh, loại khỏi danh mục quá nhiều. Cho thấy công tác khảo sát, đề xuất của các địa phương là chưa sát với nhu cầu thực tế. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm nội dung này”

UBND huyện giải trình, làm rõ như sau:

Nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong công tác khảo sát và triển khai thực hiện trong thời gian đến đạt hiệu quả hơn.

“Cần điều chỉnh tên cho đúng nội dung: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án 1, Dự án 4 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.”

UBND huyện giải trình, làm rõ như sau:

- UBND huyện xin tiếp thu và điều chỉnh tiêu đề dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

2. Kiến nghị tại Báo cáo số 15/BC-HĐND.KTXH: Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

“...Trong tổng số 29 công trình, có 10 công trình chưa bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện. Đề nghị UBND huyện xem xét cân đối, bố trí theo đúng quy định. Đối với các công trình thực hiện trong 1 năm (2024), nhưng bố trí chưa đủ vốn. Đề nghị UBND huyện xem xét, cân đối bố trí đủ để thực hiện theo đúng quy định”

“...Về tên Nghị quyết, đề nghị điều chỉnh thành: Nghị quyết về việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”.

UBND huyện giải trình, làm rõ như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện UBND huyện xin tiếp thu:

- Đối với 10 công trình chưa bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện, hiện nay do nguồn lực của huyện còn hạn chế, chưa thể bố trí cùng lúc để thực hiện các công trình dự án theo quy định về tỷ lệ phần trăm đối ứng từ nguồn ngân sách huyện được, do đó UBND huyện sẽ tiếp tục rà soát, cân đối từ các nguồn thuộc ngân sách huyện, khi đảm bảo thì UBND huyện sẽ trình HĐND huyện phân bổ để các đơn vị, địa phương thực hiện hoặc trả nợ các công trình nêu trên.

- Đối với các công trình thực hiện trong 1 năm (2024), nhưng bố trí chưa đủ vốn: Đối với nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh: khi được phân bổ để thực hiện trong năm 2025, UBND huyện sẽ tiếp tục tham mưu HĐND huyện bố trí để các đơn vị, địa phương trả nợ khối lượng các công trình dự án đã hoàn trong năm 2024; đối với nguồn đối ứng ngân sách huyện như đã trình bày ở trên.

Về tiêu đề dự thảo Nghị quyết, UBND huyện tiếp thu và sẽ điều chỉnh theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

3. Kiến nghị tại Báo cáo số 16/BC-HĐND.KTXH: Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Hà.

** Đề nghị UBND huyện làm rõ thêm tính khả thi của việc huy động vốn từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện đề nghị điều chỉnh giảm*

nguồn vốn này 21.100 triệu đồng và đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/6/2023. Nay lại đề nghị điều chỉnh tăng 27.600 triệu đồng)”

UBND huyện giải trình, làm rõ như sau:

Việc điều chỉnh tăng 27.600 triệu đồng từ nguồn huy động vốn từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, với lý do hiện nay nhu cầu đầu tư để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện, trong khi nguồn lực được phân bổ chưa đảm bảo để phân khai thực hiện các công trình dự án so với nhu cầu, UBND huyện dự kiến tiếp tục tranh thủ huy động mọi nguồn lực để tập trung cho đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025; đồng thời, một số công trình khi đề xuất tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/6/2023 của HĐND huyện do dự kiến nguồn vốn phân bổ theo phân kỳ 3 năm nên còn nhỏ lẻ, chưa tập trung, dự kiến trong trường hợp cấp trên phân bổ nguồn vốn tập trung trong năm 2024 để tập trung cho các xã (Sơn Linh, Sơn Kỳ, Sơn Trung) về đích Nông thôn mới thì sẽ gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện, mặt khác một số công trình cần phải bổ sung để đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Hiện nay UBND huyện đã trình UBND tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét, bố trí nguồn lực để tập trung cho các xã (Sơn Linh, Sơn Kỳ, Sơn Trung) về đích Nông thôn mới; trên cơ sở đề nghị của huyện, ngày 26/02/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã có Công văn số 702/SNNPTNT-NTM gửi UBND tỉnh về đề xuất nhu cầu vốn cho 13 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2025 thì UBND huyện Sơn Hà được đề nghị tổng nhu cầu vốn 64.300 triệu đồng (*trong đó: ngân sách tỉnh 57.870 triệu đồng; ngân sách huyện, xã là 6.430 triệu đồng*). Văn bản trên là cơ sở để UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn vốn và dự kiến các danh mục tại Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện Sơn Hà.

4. Kiến nghị tại Báo cáo số 17/BC-HĐND.KTXH: Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Hà.

** Đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện cho xã Sơn Thành thực hiện theo đúng quy định.*

** Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất. Tuy nhiên về tên Nghị quyết đề nghị điều chỉnh thành: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Hà.*

UBND huyện giải trình, làm rõ như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, UBND huyện tiếp thu, về đối ứng từ nguồn ngân sách huyện để thực hiện các Chương trình

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, UBND huyện đã có giải trình làm rõ như tại điểm 2 Báo cáo này.

Về tiêu đề dự thảo Nghị quyết, UBND huyện tiếp thu và sẽ điều chỉnh theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

UBND huyện Sơn Hà kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu VT, TH_{SonHD}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Trà